



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นสำคัญพิจารณา ดังนี้



พิจารณาติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

(๑) พิจารณาติดตามแนวทางการบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังของระบบราชทัณฑ์ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามแนวทางการบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังของระบบราชทัณฑ์ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการได้เชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) แนวทางการบังคับใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นระเบียบสำหรับการนำนักโทษออกไปคุมขังนอกเรือนจำ อาทิ การนำนักโทษไปทำงานภาคอุตสาหกรรม การนำไปบำบัดเพื่อประโยชน์

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีข้อสังเกตต่อการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว เช่น แนวทางการแยกประเภทการคุมขัง อำนาจในการพิจารณาอนุญาตกำหนดสถานที่คุมขัง โดยคณะกรรมการจะได้พิจารณาติดตามเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคมต่อไป

๒) แนวทางการดำเนินการกรณีผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน ๑๒๐ วัน

คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการรายงานข้อเท็จจริงต่อสังคมถึงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับผู้ต้องขังทุกราย



(๒) การพิจารณาติดตามข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีสหกรณ์خذใช้ค่าเสียหาย

คณะกรรมการได้พิจารณาสรุปประเด็นข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้สหกรณ์خذใช้ค่าเสียหาย โดยเชิญผู้ร้องเรียน ผู้แทนจากสหกรณ์และธนาคารพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และได้มีข้อสังเกตต่อหลักการและวิธีการเปิดให้บริการโมบายแบงก์กิ้งด้วยการยืนยันตัวตนโดยเจ้าของบัญชีก่อนเปิดให้บริการ และการกำหนดเงื่อนไขของเอกสารคำขอเปิดให้บริการแอปพลิเคชันของสหกรณ์ กรณีที่สมาชิกต้องลงลายพิมพ์นิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

คณะกรรมการจึงเห็นควรมีหนังสือสอบถามข้อมูลและข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับนำมาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ต่อไป

